

# สุดยอดนักหวดจาก 15 ประเทศร่วมโชว์ท้อปฟอร์ม ในการแข่งขันเทนนิส ไอทีเอฟ เกรด เอ ณ ฟิตซ์ คลับ พัทยา



พัทยา, ประเทศไทย – จบศึกลูกสักหลาดไปอย่างสวยงามกับการแข่งขันเทนนิสรายการ “ไทยแลนด์ เวิลด์ ซีเนียร์ แชมเปียนชิพส์ ไอทีเอฟ เกรด เอ” ณ ฟิตซ์ คลับ – แร็กเก็ต, เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทักษ์ใหญ่อย่างดี แอสเพน ทรี ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น, บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ดันลอป โดยในปีนี้มีนักเทนนิสชั้นนำกว่า 200 คนจาก 15 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชันฝีมือ จึงทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตื่นเต้น และความสนุกสนาน

การแข่งขันเกรด เอ ถือเป็นประเภทของการแข่งขันที่สูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิก และมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นโดยคุณ วิทนาถ วรรณะกุล กรรมการบริหารรอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป พร้อมด้วยคุณ จีรี เซอร์หมาก และคุณ แดเนี่ยล ราชสกีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเทนนิสได้ประลองฝีมือกับนักกีฬาจากนานาชาติ พัฒนาฝีมือเพิ่มทักษะในการเล่นระดับอาชีพ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬารุ่นใหม่ๆ รวมถึงเสนอภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา และประเทศไทยในฐานะสถานที่ยอดนิยมนสำหรับการแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะกีฬาเทนนิส

ไฮไลท์ของการจัดงานในปีนีคงหนีไม่พ้นงานเลี้ยงบาร์บีคิวมือเย็นที่ริมสระว่ายน้ำฟิตซ์ คลับในบรรยากาศสุดสบาย

และ อาฟเตอร์นูน ที่ ยามบ่าย ที่ได้รับการสนับสนุนจากดิ แอสเพน ทรี ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดี เวลล์อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ช่วยเพิ่มสีสันให้กับงาน แม้ว่าการแข่งขันในสนามจะเป็นไปอย่างเคร่งเครียด แต่ในช่วงเวลาพัก ผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมต่างเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่พิถีพิถัน คลับ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย บริการนวดผ่อนคลายโดยเทอราพีสมืออาชีพ อาหารและเครื่องดื่มที่รังสรรค์โดยเชฟระดับเวิลด์คลาส จึงทำให้ทุกท่านต่างประทับใจและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่ดีที่สุด

ผลการแข่งขันเริ่มที่ขวัญใจผู้ชมอย่างคุณ นาโอกิ อาริโมโต นักหวดลูกสักกะหลาดชาวญี่ปุ่นที่สามารถครองแชมป์ประเภทชายเดี่ยวอายุ 40 ปีเป็นปีที่ 2 เอาชนะคู่แข่งชาวแอฟริกาใต้ คุณ สตีเวน เอ็กซ์สตัน และยังสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในประเภทชายคู่อายุ 45 ปีอีกด้วย ส่วนคุณ มาเซฮิโระ ซาโต ชาวญี่ปุ่นเนียนเอาชนะคุณ แดเนี่ยล ราจสกี๋ ในประเภทชายเดี่ยวอายุ 45 ปี มาถึงปากของหญิงเดี่ยวอายุ 35 ปี คุณ ชิน หยุน เหวิน จากไทเปพ่ายต่อนักหวดอดีตหญิงอันดับ 1 ของจีน คุณ ดิง เอ็กซ์สตัน สำหรับแมตช์ที่เรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมได้แก่การแข่งขันระหว่างคุณ จีรี เซอร์หมาก จากสาธารณรัฐเช็ก และคุณ ไชมอน รัฟโฟพอร์ท จากอิสราเอลในประเภทชายเดี่ยวอายุ 60 ปี ส่วนนักกีฬาไทยก็ไม่น้อยหน้า กว่า 2 รางวัลชนะเลิศในประเภทหญิงคู่อายุ 35 ปี ได้แก่ คุณพุทธรักษา จันทมาศ และคุณ อรัญญา วงศ์เขียว โดยมีคุณ กอบชัย ธาราเสนา เอาชนะประเภทชายเดี่ยวอายุ 75 ปี รวมถึงคุณ วิทนาถ วรรณะกุล กรรมการบริหารรอยัล คลิฟ ที่เป็นนักเทนนิสดาวรุ่งที่ประสบความสำเร็จ มากในการแข่งขันนี้เพราะได้เข้าถึงรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอายุ 35 ปี

คุณ วิทนาถ วรรณะกุล กรรมการบริหารรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป กล่าว “ผมรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันเทนนิสทัวร์นาเมนต์ระดับโลกอย่าง ไอทีเอฟ เกรด เอ ที่รวบรวมนักเทนนิสมืออาชีพจากทั่วทุกมุมโลกมาอยู่ที่ประเทศไทย จึงทำให้การแข่งขันเป็นไปอย่างน่าตื่นเต้น และสนุกสนาน ผมโชคดีมากที่สามารถนำความชื่นชอบของตัวเองมาสร้างเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ รวมถึง ยังเป็นการสานต่อความต้องการของคุณแม่ด้วยครับ เพราะคุณแม่เป็นท่านแรกที่ริเริ่มการจัดการแข่งขัน Veterans Tennis ในเมืองพัทยา สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ผมได้มีโอกาสประลองฝีมือกับนักเทนนิสระดับมืออาชีพ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจแก่ตัวผมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถทำให้เมืองพัทยากลายเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักเทนนิส และนักกีฬาจากทั่วโลก ผมจะยังคงมุ่งมั่นสร้างการแข่งขันที่น่าสนใจเช่นนี้ต่อไปครับ”

“ฟิตซ์ คลับ เป็นศูนย์ออกกำลังกายครบวงจรภายในรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ที่ได้รับความสนใจจากผู้เล่นชั้นนำของเอทีพี และนักกีฬาที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก เนื่องจากตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายต่อการเดินทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม ทีมงานมากประสบการณ์ รวมถึง มีพื้นที่รองรับสำหรับผู้ชมจำนวนมาก ผมเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ไอทีเอฟ ที่ฟิตซ์ คลับมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้ง ผมได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าแข่งขัน ผมต้องขอบคุณคุณ วิทนาถ วรรณะกุล กรรมการบริหารของรอยัล คลิฟ ที่มีความหลงใหล และชื่นชอบในกีฬาเทนนิส และเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้การจัดงาน ไอทีเอฟ เกรด เอ ประสบความสำเร็จเช่นนี้” กล่าวโดยคุณ แดเนี่ยล ราจสกี๋

ผู้จัดการแข่งขัน ไทยแลนด์ เวิลด์ ซีเนียร์ แชมเปียนชิพส์ ไอทีเอฟ เกรด เอ

ฟิตซ์ คลับ – แร็กเก็ต, เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส ตั้งอยู่ในบริเวณของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น ศูนย์ออกกำลังกายที่ทันสมัย และดีที่สุดในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ครบ ครัน พร้อมด้วยสนามเทนนิสมาตรฐานแกรนด์สแลม ออสเตอเรเลียน โอเพ่นถึง 7 สนาม, สนามสควอชในห้องปรับอากาศ 2 ห้อง, สระว่ายน้ำ, โตะปิงปอง, ห้องซาวน่า และห้องอบไอน้ำ นอกจากนี้ยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ คำปรึกษา และความช่วยเหลือด้านสุขภาพ และการออกกำลังกายอีกด้วย รวมถึง ยังได้รับเกียรติในการต้อนรับผู้ เล่นชั้นนำของเอทีพีในทุกๆปี ไม่ว่าจะเป็น Mikhail Youzhny, Dmitry Tursunov, Denis Istomin, Nikolay Davydenko และนักเทนนิสทั้งชาวไทย และต่างชาติชื่อดังอีกมากมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และฟิตซ์ คลับ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์

[www.royalcliff.com](http://www.royalcliff.com) และ <https://www.royalcliff.com/leisure/fitz-club> หรือติดตามข่าวสารได้ที่เฟสบุ๊ค [www.facebook.com/FitzClub](https://www.facebook.com/FitzClub)